



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Cooperative Auditing Department

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูครูบัญชีอาสา นำบัญชีฝ่าวิกฤตราคายางพารา

นายสมpong อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราทดต่ำในขณะนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน และดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหามาในระยะยาวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน และมีความพร้อมต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านปัจจัยความเปลี่ยนแปลงจากกลไกตลาด รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลโดยเดินทางโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรในสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดวิกฤตขึ้นในอนาคต

“ที่ผ่านมามีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางบัญชีสู่เกษตรกรโดยการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่และสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา เพื่อเป็นการต่อยอดการรณรงค์การทำบัญชีให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้ครัวเรือนและขยายผลในระดับชุมชน ซึ่งทำให้เกิดตัวอย่างของเกษตรกรที่สามารถนำองค์ความรู้ทางบัญชีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเอง และรอดพ้นจากวิกฤตราคายางพาราที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเชิดชูเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการทำบัญชีและยกเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่างในการปรับวิธีการเกษตรให้รอดพ้นจากวิกฤตทางการตลาด ” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว

ทั้งนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เชิดชู นายจิต เพชรกาล เกษตรกรดีเด่น ปี ๒๕๕๐ ครูบัญชีอาสาจังหวัดสงขลา ผู้ปลูกยางพารามากกว่า ๓๐ ปี ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคายางพาราทดต่ำในขณะนี้ เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่นำบัญชีมาใช้สร้างความสำเร็จ เนื่องจากมีการจดบันทึกข้อมูล ในการทำการเกษตรอยู่เป็นประจำ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและมองเห็นโอกาสและวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นกับการทำสวนยางพาราในอนาคต เห็นถึงกลไกการตลาดด้านยางพาราที่มีโอกาสราคาขึ้นและลงตามปัจจัยของปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของอุตสาหกรรมยางพารา รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้อุตสาหกรรมหันไปใช้ยางสังเคราะห์ โดยนายจิตได้นำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และวางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรของตนเองให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการทำสวนยางพารา จึงเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นได้เป็นรูปธรรมของการบันทึกบัญชีและการทำบัญชี ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการการเกษตรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

#####